

Số: 11

Ngày 20/3/2023

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

- Từ 01/5, cá nhân can thiệp trái luật vào kết quả kiểm toán bị phạt đến 50 triệu đồng.
- Khẩn trương trình phương án miễn, giảm tiền thuê đất áp dụng cho năm 2023.
- Triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho các dự án nhà ở xã hội.
- 03 tiêu chí trại giam được thực hiện thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
- Sửa đổi quy định đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Từ 24/4, nộp căn cước công dân thay Sổ hộ khẩu khi đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.
- Quyển tín dụng nhân dân áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.
- Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2023.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- Điều kiện hoạt động của cơ sở in?
- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cho các cơ sở in thuộc bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương?
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in?
- Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. TỪ 01/5, CÁ NHÂN CAN THIỆP TRÁI LUẬT VÀO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BỊ PHẠT ĐẾN 50 TRIỆU ĐỒNG

Đây là mức phạt mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước ngày 28/02/2023.

Theo đó, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: Cảnh cáo; phạt tiền. Các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực kiểm toán nhà nước bao gồm: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực; cuộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước của cá nhân là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước của tổ chức là 100 triệu đồng.

Cụ thể, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Mua chuộc, hối lộ tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá dưới 02 triệu đồng cho Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán,

Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán; Cán trở công việc của Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên Nhà nước.

Đồng thời, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi che giấu hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công. Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán.

Ngoài ra, hành vi chậm gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Kiểm toán Nhà nước đến 30 ngày so với thời hạn yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán cũng bị phạt tiền từ 05 đến 10 triệu đồng.

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.

2. KHẨN TRƯỞNG TRÌNH PHƯƠNG ÁN MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ÁP DỤNG CHO NĂM 2023

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác truyền thông chính sách, thông tin kịp thời, chủ động, khách quan, chính xác, tạo cảm hứng, khí thế phấn khởi, động lực thi đua sôi nổi thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; cập nhật tình hình và các vấn đề khu vực,

quốc tế nổi bật, phù hợp với đường lối đối ngoại của Việt Nam. Đây là nội dung của Nghị quyết 31/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/3/2023, về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án miễn, giảm, hoãn, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân áp dụng cho năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 3/2023.

Bộ Giao thông Vận tải tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3/2023; tập trung chỉ đạo hoàn thành 3 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 4/2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện Chỉ thị về đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học ở Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính

phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, việc lắng ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai... đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân. Tiếp tục thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/3/2023.

3. TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG KHOẢNG 120.000 TỶ ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày 11/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì tập trung nghiên cứu xây dựng “Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội”, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành vào kỳ họp tháng 5 năm 2023; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu

công nghiệp giai đoạn 2021-2030” sau khi được ban hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì triển khai Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó chủ lực là 04 NHTM Nhà nước cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các NHTM Nhà nước trên thị trường và các NHTM ngoài Nhà nước đủ điều kiện với các gói tín dụng cụ thể trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, tăng trưởng tín dụng hợp lý, đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong mọi trường hợp; xem xét điều chỉnh phù hợp hệ số rủi ro đối với các phân khúc bất động sản khác nhau...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/3/2023.

4. 03 TIÊU CHÍ TRẠI GIAM ĐƯỢC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

Ngày 13/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2023/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo đó, trại giam thực hiện thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao

động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải đảm bảo các tiêu chí sau: Khó khăn về cơ sở vật chất để tổ chức các ngành nghề lao động, hướng nghiệp, dạy nghề phục vụ công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân trong phạm vi trại giam; Có nhu cầu về việc làm, khả năng, quản lý, bố trí cán bộ, chiến sĩ và số lượng phạm nhân để hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức lao động, hướng nghiệp; Bảo đảm an ninh, an toàn khi tổ chức thực hiện thí điểm.

Bên cạnh đó, tổ chức hợp tác với trại giam tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam phải bảo đảm các điều kiện: Không thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức là người nước ngoài; Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Có tài liệu chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp đối với đất; Địa điểm khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề phải đóng trên địa bàn có tình hình an ninh trật tự ổn định, có khoảng cách đến điểm đóng quân gần nhất thuộc trại giam không quá 50 km...

Trường hợp phạm nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, vi phạm nội quy về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ đến mức phải xử lý kỷ luật thì đưa về trại giam để xử lý theo quy định.

Ít nhất một tháng trước ngày phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hoặc trước khi thi hành quyết định đặc xá, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, phạm nhân được đưa trở lại trại giam để phục vụ công tác

chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Nghị quyết 54/2022/QH15 hết hiệu lực.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Ngày 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu. Các thuốc tại gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị đáp ứng đồng thời 02 tiêu chí sau:

Một là, thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc và sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố, trừ thuốc biệt dược gốc thuộc Danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và đã được công bố kết quả đàm phán giá.

Hai là, được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA; hoặc được sản xuất một, một số công đoạn tại Việt Nam và các công đoạn còn lại được sản xuất tại các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA; hoặc được sản xuất toàn bộ

công đoạn tại Việt Nam; hoặc được cơ quan quản lý dược các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA cấp phép lưu hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

6. TỪ 24/4, NỘP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN THAY SỐ HỘ KHẨU KHI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Ngày 09/3/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 1/2023/TT-BNV về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm:

Thứ nhất, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức); Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập); Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức); Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập). Thứ hai, danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ

chức). Thứ ba, tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/4/2023.

7. QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ÁP DỤNG MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM LÀ 6,0%/NĂM

Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN như sau: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm; Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 15/3/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm

ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

8. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023

Ngày 08/3/2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ra Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2023 như sau: Cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ;...

Bên cạnh đó, nội dung triển khai của Kế hoạch bao gồm: triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; tổng hợp, đề xuất việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính; nghiên cứu tăng cường cơ chế chính sách, điều kiện làm việc cho những người làm công tác thể chế; quyết định phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành,

lĩnh vực làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;....

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/3/2023.

VĂN BẢN TRÊN BÀN S OẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE CƠ GIỚI

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Dự thảo gồm 4 Chương với 38 Điều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử CP và của Bộ.

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Theo dự thảo, cá nhân đủ từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe và phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý khi đi đăng ký xe trong độ tuổi từ đủ 15 đến 18 tuổi. Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi kê khai thành công, Cổng Dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện được trên Cổng dịch vụ công do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định chủ xe đăng ký xe đăng nhập vào

Cổng Dịch vụ công, kê khai, ký số Giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe. Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe quy định cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; ký giấy khai đăng ký xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ theo quy định. Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau: Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác; cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn hồ sơ của cán bộ đăng ký xe. Nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký, nộp lệ phí đăng ký xe, nhận biển số. Trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Điều kiện hoạt động của cơ sở in?

Trả lời: Điều 11 văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT của Bộ TTTT ban hành ngày 01/3/2023 quy định cơ sở thực hiện chế bản, in, gia công sau in phải có đủ điều kiện sau:

- Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;

- Có mặt bằng hợp pháp;

- Có chủ sở hữu là tổ chức hoặc cá nhân là công dân VN; có người đứng đầu là công dân VN, thường trú tại VN và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Hỏi: Đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cho các cơ sở in thuộc bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương?

Trả lời: Điểm a Khoản 1 Điều 12 văn bản hợp nhất số... quy định cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương và cơ sở in thuộc các tổ chức doanh nghiệp do Nhà nước là chủ sở hữu gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ TTTT.

3. Hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in?

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 12 văn bản hợp nhất... quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm:

- Đơn đề nghị theo quy định;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định.

4. Hỏi: Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in?

Trả lời: Theo Điều 16 văn bản hợp nhất... quy định điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in như sau:

- Có hợp đồng chế bản, in, gia công sau in;

- Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in khi cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in theo quy định./.